

พิธีไหว้ครูและแจกประกาศนียบัตรของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๑๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ศกนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร. ประพฤทธิ วัฒนคร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและแจกประกาศนียบัตรของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์

หลังจากพิธีไหว้ครูแล้ว อาจารย์ปรียา จันทรวะกิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเคมีปฏิบัติได้กล่าวรายงานว่า ในปีการศึกษา ๒๕๑๕ สถานศึกษาเคมีปฏิบัติรับนักศึกษาใหม่ ๔๐ คน นักศึกษาทั้ง ๓ ชั้น มีอยู่ ๑๓๖ คน มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เกษตรศาสตร์ มหิดล และวิทยาลัยเทคนิคมาขอรับการฝึกอบรมในบางวิชา ประมาณ ๒๐๐ คน ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ๔๗ คน ได้รับทั้งประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติของกรมวิทยาศาสตร์ และอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษานี้ได้เข้าเรียนปริญญาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๗ คน มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ คน นอกนั้นได้เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าทำงานตามโรงงานต่าง ๆ หรือเข้ารับราชการ ในระยะนี้ปรากฏว่าหน่วยงาน อุตสาหกรรม หลายแห่งแสดงความประสงค์อยาก ได้ นักเคมีปฏิบัติจากสถาบันนี้ไปทำงานในห้องทดลองเพิ่มขึ้น สถานศึกษาฯ จึงมีโครงการที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้สูงกว่าเดิม สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๑๕ นี้ สถานศึกษาฯ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรมบางวิชา เพื่อให้ผู้จบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังพร้อมที่จะจัดหลักสูตรการศึกษาให้ทันกับความต้องการของหน่วยราชการ โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย หากมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพียงพอ

ผู้ที่เรียนดีได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๑๔-๒๕๑๕ มีรายนามดังต่อไปนี้

ชั้นปีที่ ๓ นายวินัย นุคมากุล สอบได้ที่ ๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองคำของกรมวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลเข็มทองคำกับประกาศนียบัตรเกียรติยศของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ

นายชลิต โอภานนท์ สอบได้ที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงินของกรมวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ ๑ นายยุทธชัย จิราหนูไชยวัฒนา สอบได้คะแนนเป็นเยี่ยมในวิชาเคมี ได้รับรางวัลเข็มเงินและประกาศนียบัตรเกียรติยศของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ

นายวีรวัฒน์ เลิศวันวัฒนา ได้คะแนนเป็นเยี่ยมในวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเข็มเงินและประกาศนียบัตรเกียรติยศของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ได้แจกประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลของกรมวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา และผู้ที่สอบได้คะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ในปีสุดท้าย เสร็จแล้ว ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ขอให้สังวรณในการเป็นนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ต้องศึกษาและค้นคว้า หาความรู้ตาม แนว การศึกษา ของตน เป็นใหญ่ การศึกษานอกแนวหรือการเดินขบวนแสดงปฏิกริยา หากขาดความรอบคอบ ก็จะทำให้เสียประโยชน์ ของตนเอง อย่างน่าเสียดาย และอาจทำให้ผู้อื่นเสื่อมศรัทธาในสถาบันของตนด้วย สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ก็มิได้หมายความว่า จะจบสิ้นการศึกษาแต่เพียงนี้ ยังต้องศึกษาค้นคว้าในวิชาการต่าง ๆ ต่อไปอีก เพื่อ จักทำงาน ได้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ของตน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความชื่นชมต่อพิธีการไหว้ครูของนักศึกษาว่า เป็นพิธี

ที่นักศึกษาร่วมมือร่วมใจจัดขึ้นเพื่อดำรงคงไว้ซึ่งประเพณี
ที่ดั่งงาม แสดงวัฒนธรรมของคนไทย และมีใช้แต่เท่านั้น
การไหว้ครูของนักศึกษาเคมีปฏิบัติยังเป็นความตั้งใจของ
นักศึกษาที่จะ แสดง ความ กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ต่อ
สถานที่ ตลอดจนแสดงความคารวะฝากตัวกับบรรดา
ข้าราชการผู้ใหญ่ และข้าราชการรุ่นพี่ในกรมวิทยาศาสตร์
อีกด้วย

เมื่อจบพิธี และกล่าวปราศรัยให้โอวาทแล้ว ได้
มีการร่วมรับประทานอาหารหน้าอาคารระหว่างข้าราชการ อาจารย์
ผู้อบรม นักศึกษาทั้งเก่าและปัจจุบัน ณ อาคารสถาน
ศึกษาเคมีปฏิบัติ ได้มีผู้มาร่วมรับประทานอาหารประมาณ
๒๐๐ คน ต่อจากนั้นได้มีการฉลองเป็นการภายในระหว่าง
ผู้สำเร็จการศึกษากับนักศึกษาปัจจุบัน งานได้ดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย



กรมวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ